

# ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN, SINH VIÊN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

NGUYỄN ĐẮC VINH \*

*Đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài không chỉ giúp họ ý thức hơn về nghĩa tình dòng giống “con Rồng, cháu Tiên”, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên, sinh viên được thể hiện những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của mình, tích cực đóng góp trí và lực phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.*

CÔNG tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên kiều bào và lưu học sinh đang học tập, sinh sống ở nước ngoài hướng về Tổ quốc nói riêng luôn có một vị trí quan trọng trong chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nêu rõ: Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc đoàn kết, tập hợp thanh niên kiều bào, thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài càng có vai trò quan trọng trong việc phát huy nguồn lực con người về cả trí và lực, tâm và tài... phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, có khoảng 3.5 triệu kiều bào người Việt đang sinh sống tại hơn 90 quốc gia

và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có hơn 500.000 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo dự báo, trong thời gian tới, con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh do ảnh hưởng của toàn cầu hóa và xu thế hội nhập văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học - công nghệ... giữa nước ta và các nước khác trên thế giới. Đặc biệt, đối tượng du học sinh tự túc sẽ ngày càng tăng về số lượng, đa dạng về địa bàn quốc gia và lĩnh vực đào tạo; số lượng chuyên gia, lao động xuất khẩu, người Việt Nam làm việc ở các nước cũng có xu hướng tiếp tục tăng nhanh.

Thông qua định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những năm vừa qua, bên cạnh các hoạt động đoàn, hội đa dạng trong nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng tăng cường tính chủ động, tích cực trong việc gây dựng các phong trào, hoạt động đoàn, hội... hướng tới mục tiêu thu hút, tập hợp đối tượng thanh niên, sinh viên

\* Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Việt Nam ở nước ngoài trong một khối đoàn kết, thống nhất dưới nhiều hình thức đa dạng:

- *Tập trung trước tiên chăm lo công tác củng cố, xây dựng mới tổ chức đoàn, hội, đặc biệt là các tổ chức đoàn, hội ở nước ngoài*, nhằm bảo đảm tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam với các tổ chức đoàn, hội này; đồng thời, tạo sự vững mạnh từ gốc về cơ cấu tổ chức và nhân lực phục vụ việc gây dựng, phát động, phát triển các hoạt động, phong trào.

- *Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn về quy trình thành lập, công nhận, tổ chức sinh hoạt đoàn, hội, các quy định về quản lý đoàn viên, hội viên ở ngoài nước gửi đến các đảng ủy ngoài nước để phối hợp chỉ đạo thanh niên, sinh viên ở nước ngoài một cách đồng bộ.*

- *Tăng cường triển khai công tác thông tin, giáo dục thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nhằm phối hợp cung cấp thông tin và định hướng hoạt động đoàn, hội và phong trào thanh niên cho các cơ sở đoàn, hội ở ngoài nước.* Phát huy vai trò hệ thống báo chí của đoàn, hội, nhất là các báo điện tử, website Đoàn Thanh niên, cổng thông tin điện tử Thánh Gióng... với các chuyên đề, chuyên mục, tin, bài đa dạng về công tác thanh niên ngoài nước. Thông qua hệ thống thông tin này, tạo những "kênh mở", những diễn đàn giúp thanh niên, sinh viên có cơ hội thể hiện các nhu cầu, nguyện vọng, ý kiến phản hồi chính đáng của mình. Từ đó, giúp lãnh đạo Đoàn đề ra các kế hoạch, hoạt động phù hợp và sát với yêu cầu và điều kiện của tình hình thực tiễn hơn.

- *Phối hợp với các đảng ủy nước ta ở nước ngoài định hướng hoạt động cho các tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước nhân những dịp cao điểm, lễ, tết... như: Tháng*

Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm, dịp Tết Nguyên đán...

Nhờ đó, tính đến tháng 3-2008, thông qua các kênh của Đoàn, Hội, đã tập hợp được khoảng 30.000 đoàn viên sinh hoạt tại 200 chi đoàn và 3 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc. Ngoài ra, với sự chỉ đạo, hỗ trợ của đảng ủy ngoài nước, đại sứ quán, hiện đã thành lập và duy trì hoạt động của trên 30 Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở các nước, tiêu biểu như ở Trung Quốc, Xin-ga-po, Vê-nê-xu-ê-la, Phi-líp-pin, Ô-xtrây-li-a, Mê-hi-cô, Nhật Bản... Ở nhiều nước khác, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cũng được xúc tiến thành lập. Từ đó, hướng đội ngũ thanh niên, sinh viên sống ngày càng có lý tưởng, có mục đích, phấn đấu học tập, rèn luyện, làm việc không chỉ vì sự tiến bộ của bản thân, mà còn tích cực góp trí và lực của mình phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu nói trên, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, vướng mắc. Điển hình là, *thứ nhất*, cơ chế cho việc xây dựng tổ chức và hoạt động của tổ chức đoàn nói riêng, tổ chức thanh niên Việt Nam nói chung ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở pháp lý (đối với pháp luật trong nước và của cả nước sở tại), cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách, quản lý đoàn viên, hội viên và cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các tổ chức này. *Thứ hai*, việc giữ liên lạc, thông tin thường xuyên, liên tục hai chiều giữa cơ quan đoàn, hội ở trong nước với ngoài nước và ngược lại vẫn còn hạn chế do khoảng cách về địa lý, sự liên kết các thành viên không chặt chẽ, chủ yếu chỉ thông qua mạng in-tơ-nét, hoặc điện thoại. *Thứ ba*, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan và các bên cử người đi học, lao động ở nước ngoài còn thiếu chặt chẽ, thậm chí không ít nơi bị buông lỏng. *Thứ tư*,

cơ chế về nguồn lực nói chung (cả về nhân lực và tài chính) phục vụ việc chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh niên ngoài nước còn rất khó khăn và hầu như chưa có quy định nào cụ thể, chủ yếu nhờ các nguồn tài trợ.

Dưới ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa và trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động..., hơn bao giờ hết, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay đóng vai trò cực kỳ quan trọng và cấp thiết, bởi chỉ khi tập hợp được họ trong một khối thống nhất, đoàn kết một lòng, thì mới có thể phát huy tối đa sức mạnh và nguồn lực dồi dào của tuổi trẻ Việt Nam, từ đó góp phần làm nên những “mùa xuân của xã hội”; đồng thời, tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo bạn bè quốc tế. Do đó, vừa qua, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận số 157 KL/TWĐTN về “Một số giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn, hội ở nước ngoài giai đoạn 2008 -2012”. Về quan điểm, Kết luận khẳng định: Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn, hội ở ngoài nước là một bộ phận quan trọng không thể tách rời công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Thời gian tới, phát huy tinh thần tuổi trẻ Việt Nam xung kích, đoàn kết, sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung tiến hành các hoạt động trọng tâm nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hơn nữa lực lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài:

*Một là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với đảng ủy, đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên thế giới trong công tác tập hợp, trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động xã hội,*

*đoàn, hội... nhằm thu hút sự chú ý, quan tâm và tích cực tham gia của lực lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.*

*Hai là, tập trung làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục của Trung ương Đoàn đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài. Chỉ đạo các báo, tạp chí, các trang thông tin điện tử của Đoàn, Hội mở chuyên mục tuyên truyền, thông tin về công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên ngoài nước; giới thiệu các gương thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có thành tích tiêu biểu trong học tập, lao động, hoạt động xây dựng cộng đồng và hướng về Tổ quốc... nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo không khí thi đua học tập, lao động rộng khắp trong đội ngũ thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Hoạt động này cũng chính là cách hữu hiệu tạo động lực thúc đẩy thanh niên trong nước phấn đấu hơn nữa trong học tập, lao động, cống hiến cùng đóng góp vì sự phát triển của đất nước.*

*Ba là, tổ chức các hình thức diễn đàn, giao lưu trực tuyến để thanh niên, sinh viên ở nước ngoài đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, góp ý cho công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội trong thanh niên, sinh viên ở ngoài nước. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng các chương trình dành riêng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.*

*Bốn là, coi trọng việc đầu tư tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên, sinh viên Việt Nam học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài. Phát huy tối đa việc tổ chức các hoạt động rộng khắp trong thanh niên, nhất là sinh viên, thông qua mạng in-tơ-nét; đa dạng hóa, mềm hóa các mô hình hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm như: câu lạc bộ du học sinh, câu lạc bộ theo sở thích, chuyên ngành; tổ chức các hoạt động thi đua nghiên cứu khoa học, chia sẻ*

tài liệu, kiến thức về học thuật. Các tỉnh, thành Đoàn chủ động tổ chức gặp mặt, giao lưu với sinh viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài về nước nhân dịp tết, hè. Tổ chức gặp gỡ thanh niên, sinh viên kiều bào ở ngoài nước, các hình thức trại hè kết hợp du lịch tìm hiểu văn hóa, học tiếng Việt, hoạt động tình nguyện ở trong nước. Trung ương Đoàn phối hợp với Đảng ủy Ngoài nước, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chỉ đạo tổ chức trên diện rộng “Ngày Việt Nam”, “Ngày văn hóa Việt Nam” ở các nước nhân dịp Quốc khánh, Tết cổ truyền dân tộc.

*Năm là, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài làm cơ sở mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.* Trước mắt, cần hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ và hoạt động của tổ chức đoàn, hội ở nước ngoài cho phù hợp đặc thù địa bàn, đối tượng và dễ vận dụng thực hiện. Xây dựng lực lượng nòng cốt của Đoàn, Hội trong thanh niên ngoài nước, trong đó chú trọng giao nhiệm vụ, phát huy vai trò của đội ngũ cựu cán bộ đoàn, hội trong nước. Tiến hành nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thí điểm hình thành tổ chức bộ máy theo mô hình ban cán sự đoàn ở một số địa bàn trọng điểm. Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Ngoài nước định kỳ tổ chức nghiên cứu, khảo sát tình hình thanh niên, công tác đoàn ở ngoài nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, hội cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên ở ngoài nước; định kỳ cung cấp thông tin chỉ đạo và thông tin công tác đoàn tới các cơ sở đoàn ở nước ngoài. Đồng thời, tiến hành hoàn thiện các tài liệu nghiệp vụ công tác đoàn, tài liệu học tập lý luận chính trị, tài liệu hướng dẫn hoạt động thanh niên ngoài nước để cung cấp cho các tổ chức đoàn, các cán bộ, đoàn viên thanh niên ở ngoài nước. Định kỳ xét trao tặng các hình thức khen thưởng, các giải thưởng

của Đoàn cho đoàn viên, tổ chức đoàn, hội ở ngoài nước có thành tích xuất sắc. Nghiên cứu đề có những hình thức giải thưởng dành riêng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, thanh niên kiều bào.

*Sáu là, tăng cường tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong việc tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng tổ chức đoàn, hội.* Trong đó, chú trọng xây dựng cơ sở pháp lý, cơ chế về tổ chức, nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành hữu quan đối với công tác đoàn, hội và hoạt động của thanh niên ngoài nước. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng cần chủ động phối hợp hoạt động hơn nữa với Đảng ủy Ngoài nước, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc tập hợp đoàn kết, định hướng chỉ đạo hiệu quả các tổ chức đoàn, hội, tổ chức thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Có thể khẳng định, tập hợp đoàn kết thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, lao động, xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về Tổ quốc và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, của công tác thanh niên nói chung. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong việc đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển thanh niên Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đóng góp vào thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” của đất nước ta trong thời đại ngày nay. □